

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

dự án trong Khu kinh tế và khu công nghiệp đi vào hoạt động, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong khu vực này đạt hơn 22.156 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 11.433,4 tỷ đồng, đạt 78,1% dự toán; trong đó, thu nội địa ước thực hiện gần 4.585,8 tỷ đồng, đạt 67,3% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về các báo cáo: Chính sách khuyến khích trong đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân bổ, phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022 - 2025; không thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh rất khó khăn song 6 tháng đầu năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã rất chủ động, kịp thời, quyết liệt, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép: phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thời điểm đầu tháng 5/2021 khi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân tích rõ tình hình, thảo luận kỹ lưỡng, đưa ra quyết sách phù hợp là chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội trong toàn tỉnh, kịp thời không chế được dịch bệnh, nhất là trong các bệnh viện. Việc thực hiện giãn cách xã hội đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch. Khi tình hình ổn định, tỉnh đã kịp thời có biện pháp chỉ đạo nội lỏng giãn cách xã hội để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cuộc sống người dân. Điều đáng ghi nhận là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng cả hệ thống chính trị và nhân dân đã nhận thức đầy đủ, đồng thuận, ủng hộ, tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, giúp Thái Bình khống chế được dịch bệnh, ổn định tình hình.

đầu tư, chăm lo cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an ninh quốc phòng; chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết các vấn đề tồn đọng, các vấn đề bức xúc, bảo đảm các nhu cầu hợp pháp, chính đáng của người dân. Do đó, tình trạng khiếu kiện đông người giảm hẳn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần để Thái Bình tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy các cấp trong tỉnh quan tâm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Minh chứng rõ nhất là sau cuộc bầu cử đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất khóa toàn bộ máy HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI...

(Tiếp theo trang 1)



Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường (người ngoài cùng bên trái) kiểm tra tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Theo thống kê đến 15 giờ ngày 1/7/2021, toàn tỉnh có 87 thí sinh F1, F2 và thí sinh ở khu vực phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; 9 cán bộ, giáo viên F2 và ở khu vực phong tỏa hoặc cách ly xã hội. Tuy theo diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo kỳ thi sẽ quyết định phương án thi cho các thí sinh và chính thức báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 5/7/2021. Đến thời điểm này, Thái Bình đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh và diễn biến bất thường của thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng thi tỉnh Thái Bình nắm vững văn bản chỉ đạo các cấp về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt là các nội dung trọng tâm trong Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, trong đó chú trọng bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi. Khắc phục mọi khó khăn, cả những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh để tổ chức thành công kỳ thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tỉnh Thái Bình và Hội đồng thi của tỉnh cần đặt công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng buổi thi, từng khâu của kỳ thi. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở để hạn chế tối đa mọi sai sót, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức kỳ thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý địa phương cần phân công cụ thể người phát ngôn trong kỳ thi, nhắc nhở cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ kỳ thi tuân thủ nghiêm quy chế kỳ thi. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh cho biết: Những học sinh hiện đang cách ly và trong khu vực phong tỏa đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Dự kiến nếu xét nghiệm lần 3 âm tính thì sẽ dỡ phong tỏa, khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ sẽ giảm xuống giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trương của tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nếu học sinh, phụ huynh có nhu cầu, nguyện vọng thi đợt này thì tỉnh sẽ tổ chức thi cho học sinh F1, F2 và các khu vực chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong điều kiện có dịch. Nếu có phát sinh, tùy theo tình hình, tỉnh sẽ báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và các thành viên trong Ban Chỉ đạo kỳ thi tiếp tục chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục rà soát, bổ khuyết những điểm còn thiếu, còn yếu trong công tác phục vụ kỳ thi, bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

PHẦN ĐẦU HOÀN THÀNH THẮNG LỢI...

(Tiếp theo trang 1)

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nghiên cứu ban hành cơ chế hỗ trợ tích tụ ruộng đất để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, sớm tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu, đầu tư công nghệ xử lý rác thải hiệu quả và đưa vào sử dụng để xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương...

đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền tỉnh, sự nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã hoàn thành tốt và tương đối toàn diện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục như: tốc độ tăng trưởng kinh tế và các ngành sản xuất, kinh doanh vẫn chưa cải thiện nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với mục tiêu, kế hoạch cả năm và mức bình quân chung cả nước. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm còn chậm. Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa chuyển biến mạnh; thu hút đầu tư nước ngoài còn khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng có lúc, có nơi còn chưa chủ động, tiến độ chậm. Việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa kịp thời. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp

phòng, chống dịch Covid-19 ở một số địa phương, doanh nghiệp cũng như việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chủ động tăng cường, ngăn chặn, không để dịch bùng phát, lây lan trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương về phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực và từng quý, bảo đảm sát với tình hình và khả năng thực tế. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt là các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành thời gian qua. Nâng cao chất lượng công tác

tổ chức xây dựng Đảng. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tập trung tối đa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt khó để phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết các chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai ở các địa phương, xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, quản lý đất đai và phòng, chống thiên tai. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025.

tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, huyện, thành phố trong việc rà soát, tổng hợp các vấn đề vướng mắc thuộc phạm vi quản lý để tập trung giải quyết. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021 đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh rất nặng nề, các đồng chí cấp ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể nếu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò, trách nhiệm, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

ĐẢNG BỘ KHỞI CÁC CƠ QUAN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tích cực trên các lĩnh vực. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Công tác chính trị, tư tưởng được tập trung chỉ đạo, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết được triển khai nghiêm túc, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức học tập. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, tinh tiến phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến diễn biến dịch Covid-19, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với dịch; việc xử lý những vụ án trọng điểm và công tác tài chính, ngân sách. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần tập trung giữ vững nguyên tắc thực hiện "mục tiêu kép" đó là vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Chú trọng

xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, ổn định về tư tưởng và mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung rà soát, bổ sung các kế hoạch, chương trình hành động để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Rà soát lại chương trình kiểm tra, giám sát để chủ động thực hiện, nắm chắc tình hình, hoàn thành kế hoạch đề ra. Tích cực chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh khác) từ ngày 5/5 đến nay là 12.815 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 2.634 trường hợp. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 11 trường hợp gồm: bệnh nhân nhiễm Covid-19, các trường hợp tái dương tính và nghi nhiễm Covid-19. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 29 trường hợp. Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 874 trường hợp, trong đó 873 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 736 mẫu bệnh phẩm, trong đó 72 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 664 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

LỜI CẢM Ạ

Về việc lễ tang cụ Vũ Văn Lộng Sinh năm 1932 Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng Nguyên trú quán: Thôn Đồng Thanh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình Từ trần ngày 27 tháng 6 năm 2021 (tức ngày 18 tháng 5 năm Tân Sửu) Hưởng thọ 90 tuổi Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm tạ: - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình - Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh - Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội tỉnh Thái Bình, các huyện, thành phố và xã Tân Bình. - Ban tổ chức lễ tang xã Tân Bình và thôn Đồng Thanh, sự thấy cùng các tín đồ Phật tử chùa Sùng Nghiêm đã giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng. - Họ hàng nội ngoại tộc, các gia đình thông gia, liên gia, bà con xóm giềng, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa của gia đình và các con cháu đã động viên chia sẻ, gửi lời thăm hỏi, gửi điện hoa, phúng viếng, tiễn đưa cụ Vũ Văn Lộng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lòng gia bối rối không tránh khỏi khiếm khuyết, gia đình xin được lượng thứ. THAY MẶT GIA ĐÌNH Trưởng nam: Vũ Văn Chương Cùng các con, cháu đồng cảm tạ